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เริ่มประชมุเวลา        ๐๙.๐๐  น. 
ส.ต.ท. สุภชัย บุญสิมมา บัดน้ี ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
เลขานุการสภา  พ.ศ. 2565 และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภาเทศบาล 
 จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เรียน ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนราชการงานทุกท่าน
ประธานสภาเทศบาล วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
   เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว นำสมาชิกสภาเทศบาลคนใหม่นายสุรินทร์ นนทิสอน ผู้เข้ามาแทนนายบรรดล โรจนโญธิน 
ประธานสภาเทศบาล ซึ่งเสียชีวิต กล่าวปฏิญาณตน (ม.17 ประกอบข้อ 7) 
   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

มาตรา 17 กำหนดว่า“ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาล ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุม 
สภาเทศบาลว่า จะรกัษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยทัง้จะ
ซื่อสตัย์สจุริตและปฏิบัตหิน้าทีเ่พือ่ประโยชน์ของท้องถ่ิน” ดงันั้น ขอใหส้มาชิกสภาเทศบาล
ผู้เข้ามาแทนกล่าวปฏิญาณตามข้าพเจ้า ดังนี ้ข้าพเจ้า……....(ออกช่ือผูป้ฏิญาณ) ……….
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ ขอปฏิญาณตนว่า“จะรักษาไว้และปฏิบัติตาม ซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ท้ังจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์
ของท้องถิ่น”  

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว กล่าวต้อนรับสมาชิกสภาเทศบาลคนใหม่นายสุรนิทร ์นนทิสอน ผู้เข้ามาแทนนายบรรดล 
ประธานสภาเทศบาล โรจนโญธิน ผู้เสียชีวิตพร้อมกบัเชิญนายสุรินทร์ นนทิสอน กลา่วแนะนำตนเองต่อที่ประชุม

สภาเทศบาล 
นายสุรินทร์  นนธิสอน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าฟังการประชุม 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ทุกท่าน ผมนายสุรินทร์ นนทิสอน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มีความยินดีและภูมิใจ

เป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนตำบลบ้านค้อได้ไว้วางใจและให้โอกาสผมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใน
สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ ผมจะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลังความสามารถเพื ่อพี่น้อง
ประชาชนตำบลบ้านค้อครับ 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ด้วยวันที่ 24- 25 กุมภาพันธ์ 2565 จะมีการจัดแข่งขันกีฬากลุม่โรงเรยีนในตำบลบา้นค้อ 
ที่โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม ดังนั้นเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญ
กำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลบ้านค้อของเราครับ 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ท่านใดมีเรื่องจะแจ้งต่อที่ประชุมหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

 
 

นายทองม้วน...... 
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นายทองม้วน ดอนน้อยหนา่ เรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าฟงัการประชุม 
นายกเทศมนตรี  ทุกท่าน ในวันที่ 27 กมุภาพันธ์ 2565 อำเภอโนนสัง กำหนดจัดงานโครงการจัดงาน

บวงสรวงศาลหลักเมือง ประจำปี 2565 “กราบหลวงพ่อใหญ่ บวงสรวงศาลหลักเมือง 
เที่ยวเมือง 2 ภู ดูของดีวิถีโนนสัง” ขึ้น ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เรียนเชิญทุก
ท่านเข้าร่วงงานดังกล่าวครับ  

นายมานะ  บุญสม เรยีนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บรหิาร ท่านสมาชิกสภาทกุท่าน ผมนายมานะ  บญุสม 
สมาชิกสภา เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เนื่องจากวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา รพ.สต.บ้าน

หนองทุม่ ผู้นำและประชาชนหมู่ 4 หมู่ 10 และหมู่ 5 ได้รว่มกันบรจิาคกำลงัทรัพย์ 
กำลังแรงกาย วัสดุอปุกรณ์ โดยไม่มีค่าแรงในการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากประตู
ทางเข้ารพ.สต.บ้านหนองทุม่ถึงตัวสำนักงาน จัดซื้อเครือ่งวัดความดันจำนวน 2 เครื่อง 
และผูบ้รหิารพร้อมคณะ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน ได้ร่วมบรจิาคและ
มอบน้ำดื่มในครัง้นี้ด้วย ผมในนามตัวแทนของประชาชนขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
ที่ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลสมัยสามัญ สมยัท่ี 4 ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564  
  เมื่อวันจันทร์ ท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564   
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบแล้วนั้น มีท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล จะแก้ไขหรอืไม่ครบั(ไม่ม)ี หากไม่มกีระผมขอมิติทีป่ระชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรบัรอง 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 เมื่อวันจันทร์ 
ที่ 27 ธันวาคม 2564 โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบ มมีติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ 
  ด้วยเสียง จำนวน 11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง กระทู้ถาม 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอเชิญท่านเลขานุการสภา ได้ช้ีแจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้ที่ประชุมได้ทราบ 
ประธานสภาเทศบาล  
ส.ต.ท.สุภชัย บุญสิมมา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภา แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
   ข้อ 87 กระทู้ถาม คือ คำถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถ่ินต้ังข้ึนเพื่อสอบถาม

ผู้บริหารท้องถ่ินเกี่ยวกบัข้อเทจ็จริงหรอืนโยบายอันเกี่ยวกบังานในหน้าที่ของผูบ้รหิาร
ท้องถ่ิน 

   ข้อ 89 กระทู้ถามมี 2 ประเภท คือ (1) กระทู้ถามทั่วไป (2) กระทู้ถามด่วน 
ข้อ 90...... 
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   ข้อ 90 กระทู้ถามต้องไมม่ีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    (1) มีข้อความเชิงประชด เสียดสี หรือแกล้งกล่าวใสร่้าย 
    (2) เคลือบคลมุ หรอืเข้าใจยาก 
    (3) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือได้ช้ีแจงแล้วว่าไม่ตอบ หรือตกไป 
    (4) เป็นเรือ่งทีม่ีประเด็นคำถามซ้ำกับกระทู้ถามซึ่งมีผูเ้สนอมาก่อน 
    (5) เพื่อให้ออกความเห็น 
    (6) ในปัญหาข้อกฎหมาย 
    (7) ในเรื่องไม่เป็นสาระสำคัญ 
    (8) เพื่อทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใดๆเว้นแต่ที่เกี่ยวกบังานใน

หน้าที่ราชการ 
   ข้อ 92 การตั้งกระทู้ถามทั่วไป ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา

ท้องถ่ิน โดยมีข้อความเป็นคำถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 
   ข้อ 93 การตั้งกระทู้ถามด่วน ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือระทบ  
 กระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บรหิาร
ท้องถ่ินที่ต้องรบีช้ีแจงหรือดำเนินการโดยทันท ี

   ในกรณีที่สงสัย ให้เป็นอำนาจของประธานสภาท้องถ่ินที่จะวินิจฉัยว่ากระทู้นั้น 
เป็นกระทู้ถามทั่วไปหรือกระทู้ถามด่วน 

   ข้อ 94 กระทู้ถามด่วน ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถ่ิน 
โดยมีหัวข้อเรื่องที่จะตั้งกระทู้ถาม ให้ประธานสภาท้องถ่ินรีบจัดส่งกระทู้นั้นไปยังผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อเตรียมตอบและให้แจ้งไปด้วยว่าได้กำหนดจะให้ผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามกระทู้
เรื่องนั้นในการประชุมครั้งใด การกำหนดเวลาดังกล่าวนั้น ให้ประธานสภาท้องถ่ินคำนึงถึง
ความสำคัญของเหตุการณ์และความสนใจของประชาชน 

   ข้อ 95 กระทู้ถามทั่วไป ให้ประธานสภาท้องถ่ินจัดส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อเตรียมตอบและให้บรรจุเข้าระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแตวั่นที่ส่งกระทู้
ถามไปยังผู้บริหารท้องถ่ิน 

   ข้อ 96 เมื่อถึงระเบียบวาระสำหรับกระทู้ถาม ให้ประธานสภาท้องถ่ินอนุญาต
ให้ถามไปตามลำดับ 

   ข้อ 97 ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้ถามของตนเมื่อใดก็ได้ เมื่อถอนกระทู้
ถามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นจำหน่ายกระทู้ถามนั้น และห้ามผู้ตั้งกระทู้ถามนั้นย่ืน
กระทู้ถามในเรื่องเดียวกันนั้นอีก 

   เมื่อถึงระเบียบวาระสำหรับกระทู้ถาม ถ้าผู้ตั้งกระทู้ถามไม่ถามหรือไม่อยู่ในที่
ประชุมสภาท้องถ่ินให้ถือว่าได้ถอนกระทู้ถามนั้น 

 
ข้อ 98...... 
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   ข้อ 98 เมื่อผู้บริหารท้องถ่ินได้ตอบกระทู้ถามแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถาม

ได้อีกสามครั้งเว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะคำตอบยังไม่หมดประเด็นที่ซักถามและประธาน 
สภาท้องถ่ินอนุญาต 

   การซักถามนั้น ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะช้ีแจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าที่จำเป็น
แต่ต้องไม่เป็นการอภิปราย 

   ผู้บริหารท้องถ่ินมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นๆ ยังไม่ควรเปิดเผย 
เพราะเกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของทางราชการ ในกรณีที่ไม่ตอบกระทู้ถาม ให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินแจ้งให้สภาท้องถ่ินทราบภายในกำหนดเวลาตามข้อ 95 

   ข้อ 99 ผู้บริหารท้องถ่ินจะขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามในที่ประชุมสภาท้องถ่ิน
ก็ได้ แต่ต้องช้ีแจงเหตุผลในที่ประชุมสภาท้องถ่ินและให้แจ้งด้วยว่าจะตอบเมื่อใด 

   หากสภาท้องถ่ินเห็นว่า ระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถ่ินกำหนดแจ้งตอบกระทูต้าม
วรรคหนึ่งนานเกินไป สภาท้องถ่ินจะมีมติกำหนดให้ผู้บริหารตอบกระทู้ถามก่อนน้ันก็ได้ 

   ข้อ 100 ในการประชุมสภาท้องถ่ินครั้งหนึ่ง สมาชิกสภาท้องถ่ินคนหนึ่งจะตั้ง
กระทู้ถามเกินกว่าหนึ่งกระทู้ไม่ได้ เว้นแต่ประธานสภาท้องถ่ินอนุญาต 

ที่ประชุม  รับทราบ  

  3.1 กระทู้ถาม เรื่อง วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอน/กระบวนการ ในการจัดซื้อ - จัดส่ง 
      นมโรงเรียนของเทศบาลตำบลบา้นค้อ 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ต่อไปเป็นระเบียบวาระที ่3.1 กระทู้ถามที ่1 เรื่อง วิธีการดำเนินงาน ข้ันตอน/กระบวนการ 
ประธานสภาเทศบาล ในการจัดซือ้ - จัดส่ง นมโรงเรียนของเทศบาลตำบลบ้านค้อ ขอเชิญนายสมศักดิ์  ทบแกว้ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ซึ่งเป็นผู้เสนอกระทู้ถามได้ซักถามต่อผู้บริหารครับ 
นายสมศักดิ ์ ทบแก้ว เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และ
สมาชิกสภา เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระทู้ถามที่ 1 เรื่อง วิธีการดำเนนิงาน ข้ันตอน/กระบวนการ 

ในการจัดซื้อ - จัดส่ง นมโรงเรียนของเทศบาลตำบลบ้านค้อ เนื่องจากผมได้ลงพื้นที่เพื่อ
รับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน พบว่าโรงเรียนมีพื้นที่ในการจัดเก็บ
นมไม่เพียงพอประกอบกับเป็นนมถุง(นมพลาสเจอร์ไรส์)จึงมอีายุจัดเก็บสัน้ ต้องเก็บไว้ใน
ที่ที่อุณหภูมิต่ำตลอดเวลา ส่งผลต่อคุณภาพนมทำให้นมเสื่อมคุณภาพ(นมบูด) ผมจึงนำ
ปัญหาน้ีเสนอต่อคณะผู้บริหารเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาน้ีให้เร็วที่สุดครับ   

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เชิญผู้บริหารตอบกระทู้ถามครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายทองม้วน ดอนน้อยหนา่ ผมขอขอบคุณผู้ตั้งกระทู้ถามนี้เพราะเป็นกระทู้ถามที่ดีมาก สะท้อนปัญหาของโรงเรียนจะได้ 
นายกเทศมนตรี หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อลูกหลานของเรา ตามี่ทราบกันแล้วครับว่านมพลาส

เจอร์ไนส์หรือนมถุงมีอายุการจัดเก็บสั้นกว่านมยูเอชทีเนื่องจากนมพลาสเจอร์ไรส์ใช้
อุณหภูมิในการฆ่าเช้ือไม่สูงมาก ซึ่งนั่นก็หมายความว่า เช้ือจุลินทรีย์ไม่ได้ถูกทำลายไป 

ทั้งหมด..... 
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ทั้งหมด นมพาสเจอไรสจ์ึงมีอายุการเกบ็สั้นและต้องเกบ็ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำตลอดเวลา 
แตวิ่ตามินและสารอาหารจะถูกทำลายไปน้อยกว่านมยูเอชทีที่ใช้อุณหภูมิในการฆ่าเช้ือที่
ค่อนข้างสูงทำให้เช้ือจุลินทรีย์ตายเกือบทั้งหมด จึงสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิห้องได้
นานหลายเดือน ส่วนในรายละเอียดต่างๆผมขอมอบผอ.กองการศึกษาเป็นผู ้ชี้แจง
รายละเอียดครับ  

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว อนุญาต 
ประธานสภาเทศบาล   
นางสาวชุลีภรณ์ สระแก้ว เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา ทา่นหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
ผอ.กองการศึกษา  นมที่เทศบาลส่งให้กับโรงเรียนมี 2 ประเภท คือ นมถุง(นมพลาสเจอร์ไรส์)และนมกล่อง 

(นมยูเอชที) ซึ่งนมกล่องจะแจกให้ตอนปิดเทอมเนื่องจากเด็กนักเรียนจะได้นำกลับไปกิน
ที่บ้านได้ตลอดระยะเวลาช่วงปิดเทอม เทศบาลจัดซื้อนมกับสหกรณ์โคนมวังน้ำเยน็ซึ่ง
จังหวัดหนองบัวลำภูมอบสัมปทานให้สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นเป็นผู้จำหน่ายนมโรงเรียน โดยมี
นายกตัญญูเทียบกลึง เป็นคนนั่งสัญญา ส่วนใครเป็นผู้จัดส่งนั้นขึ้นอยู ่กับการบริหาร
จัดการของนายสัญญาเอง ปัญหานมเสื่อมคุณภาพ(นมบูด)จากการตรวจสอบโรงเรียนที่
เกิดปัญหาพบว่า โรงเรียนจัดเก็บนมในถังน้ำแข็งร่วมกับอาหารที่อยู่ด้านบนภายในถังการ
จัดเก็บแบบนี้อาจเป็นผลให้อุณหภูมิในการเก็บรักษานมต่ำไม่พอ ส่งผลให้คุณภาพนม
เสื่อมเร็วข้ึน(นมบดู) เทศบาลได้ช้ีแจงทำความเข้าใจให้ทางโรงเรียนใช้ความระมัดระวังใน
การเก็บรกัษานมที่ถูกต้องเพื่อปอ้งกันไมใ่ห้นมเสื่อมคุณภาพ(นมบูด) เนื่องจากข้อจำกดัใน
การเก็บรักษานมพลาสเจอร์ไรส์มีมากกว่านมยูเอชที ราคานมยูเอชทีแพงกว่านมพลาส
เจอร์ไรส์ (ช้ีแจงรายละเอียดราคาให้ที่ประชุมทราบ)  

นายสมศักดิ์  ทบแก้ว เทศบาลสามารถจัดซื้อเป็นนมยูเอชทีทั้งหมดได้หรือไม่เพื่อลดปัญหาการจัดเก็บและการ
สมาชิกสภา เขต 1 เสื่อมของคุณภาพนม และเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นกอ่นผมขอเสอนให้เพิ่มความถ่ีในการจดัสง่ 

เพื่อลดจำนวนนมต่อล็อตการจดัสง่ใหเ้หมาะสมไมม่ากเกินไปจนล้นพืน้ที่จดัเก็บซึ่งจะสง่ผล
ต่อคุณภาพนมได้  

นางสาวชุลีภรณ์ สระแก้ว สามารถทำได้ข้ึนอยู่กับงบประมาณของเทศบาลว่ามีเพียงพอหรือไม่ 
ผอ.กองการศึกษา   
นายวิภาส เหล่าบ้านค้อ เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา ทา่นหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  จำนวนการจดัสง่ต่อล็อตที่เหมาะสม และการเปลีย่นนมจากพลาสเจอร์ไรส์เป็นนมยูเอชที 

กองการศึกษาคงต้องไปสำรวจและคำนวณประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นว่าจะเป็น
เท่าไหร่แล้ว แล้วค่อยนำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารต่อไป  

 
 
 

3.1 กระทู้ถาม...... 
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  3.2 กระทู้ถาม เรื่อง รายรับ - รายจา่ย ประจำปีงบประมาณ 2564  
  3.2.1 รายละเอียดรายรบั รายจ่าย งบประมาณเดอืน สิงหาคม - กันยายน 2564 

3.2.2 การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563  ข้อ 39 หรือไม่อย่างไร 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอเชิญนายประเสริฐ  เขาคำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ซึ่งเป็นผู้เสนอกระทู้ถามได้ 
ประธานสภาเทศบาล ได้ซักถามต่อผู้บริหารครับ 
นายประเสริฐ เขาคำ เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และ
สมาชิกสภา เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระทู้ถามที่ 2 เรื่อง รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 

 ผมขอถามเป็น 2 ประเด็น ดังนี ้
  3.2.1 รายละเอียดรายรบั รายจ่าย งบประมาณเดอืน สิงหาคม - กันยายน 2564 

3.2.2 การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563  ข้อ 39 หรือไม่อย่างไร และได้ปิดประกาศไว้ 
ณ ที่ใดของสำนักงาน 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เชิญผู้บริหารตอบกระทู้ถามครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายทองม้วน ดอนน้อยหนา่ ในประเด็นของด้านการเงินการคลังผมขอมอบผอ.กองคลังช้ีแจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตร ี  
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว อนุญาต 
ประธานสภาเทศบาล   
น.ส.วิลาวรรณ อติจันทรพ์งษ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา ทา่นหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
รรท.ผอ.กองคลัง  รายละเอียดรายรับ รายจ่าย งบประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 มีดังต่อไปนี้

3.2.1 (ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ) และขออนุญาตประธานสภาเทศบาลให้
นางสาวสมจติร สีแสง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว อนุญาต 
ประธานสภาเทศบาล   
น.ส.สมจิตร สีแสง เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
จพง.การเงินและบัญชีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ประเด็นกระทู้ถามที่ 3.2.2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยวิธีงบประมาณ ข้อ 39 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณ
รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
เพื ่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวันตามแบบที่อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ ่นกำหนด แล้วส่งสำเนารายงานการรับ – จ่ายเงินดังกล่าวไปให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัดภายในระยะเวลาสิบห้าวัน 

หลังจากนั้น...... 
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หลังจากนั้น แล้วให้จังหวัดรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบซึ่งกอง
คลังเทศบาลตำบลบ้านค้อได้ดำเนินการตามระเบียบฯดังกล่าวอย่างเคร่งครั ดและปิด
ประกาศไว้บริเวณหน้าสำนักงานพร้อมกับถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว จากการช้ีแจงเจา้หนา้ที่ทา่นประเสริฐ พอจะได้คำตอบหรอืไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายประเสริฐ เขาคำ ครับ  
สมาชิกสภา เขต 2 
  3.3 กระทู้ถามท่ี 3 เรื่อง บัญชีเงินฝากธนาคารของเทศบาลตำบลบ้านค้อมีจำนวน  

กี่บัญชี และแต่ละบัญชีมีจำนวนเงินเท่าไหร่ โดยขอสำเนาบัญชีพร้อมลงนามรับรอง  
  (โดยนายสามารถ คำโทพล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม) 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอเชิญนายสามารถ คำโทพล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ซึง่เป็นผู้เสนอกระทู้ถาม 
ประธานสภาเทศบาล ได้ซักถามต่อผู้บริหารครับ 
นายสามารถ คำโทพล เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และ
สมาชิกสภา เขต 1   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมรู้สึกดีใจที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทำหน้าที่ของท่านในวันนี้ 

 และขอแสดงความยินดีกับท่านสุรินทร์ นนธิสอน สมาชิสภาฯ เขต 2  ที่ได้รับเลือกให้มาทำ
หน้าที่ในสภาแห่งนี้ สำหรับกระทู้ถามที่ 3 ผมอยากทราบเรื่อง บัญชีเงินฝากธนาคารของ
เทศบาลตำบลบ้านค้อมจีำนวนกี่บญัชี และแต่ละบัญชีมจีำนวนเงินเท่าไหร่ โดยขอสำเนา
บัญชีพร้อมลงนามรับรอง ด้วยครับ 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เชิญผู้บริหารตอบกระทู้ถามครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายทองม้วน ดอนน้อยหนา่ ในประเด็นของด้านการเงินการคลังผมขอมอบผอ.กองคลังช้ีแจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตร ี  
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว อนุญาต 
ประธานสภาเทศบาล   
น.ส.วิลาวรรณ อติจันทรพ์งษ์ ช้ีแจงรายละเอียดบญัชีและจำนวนเงนิในบญัชีของเทศบาลตำบลบ้านค้อใหท้ี่ประชุมทราบ 
รรท.ผอ.กองคลัง   
นายสามารถ คำโทพล ผมขอเอกสารทีท่่านผอ.กองคลังช้ีแจงพร้อมรับรองสำเนาด้วยนะครับ 
สมาชิกสภา เขต 1    
น.ส.วิลาวรรณ อติจันทรพ์งษ์ รับทราบ 
รรท.ผอ.กองคลัง   
 
 
 

3.4 กระทู้ถาม..... 
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  3.4 กระทู้ถามท่ี 4 เรื่อง ความคบืหน้าการแก้ไขปญัหาฝาปิดร่องระบายนำ้ชำรุด

บ้านหนองงูเหลือม หมู่ท่ี 3   
  (โดยนางสาวบังอร สาราษฎร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม) 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอเชิญนางสาวบังอร สาราษฎร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ซึ่งเป็นผู้เสนอกระทู้ถาม 
ประธานสภาเทศบาล ได้ซักถามต่อผู้บริหารครับ 
นางสาวบังอร สาราษฎร์  เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และ
สมาชิกสภา เขต 1   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันอยากทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาฝาปิดร่องระบาย 

น้ำที่ชำรุดบ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3 ค่ะ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เชิญผู้บริหารตอบกระทู้ถามครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายทองม้วน ดอนน้อยหนา่ ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ให้ความเอาใจใส่และดูแลทุกข์สุขของประชาชน 
นายกเทศมนตร ี  ตำบลบ้านค้อ ผมขอมอบผอ.กองช่างในการตอบกระทู้นี้ครับ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว อนุญาต 
ประธานสภาเทศบาล   
นายอิทธิพล  ภูเงิน  กองช่างไดร้ับหนงัสอืแจง้ปัญหาดงักล่าวแล้วและทำการแก้ไขโดยใช้ฝารางเลก็ซึง่เป็นฝาราง 
ผอ.กองช่าง  คอนกรีตสำเรจ็มีความแข็งแรง ผมขอเรยีนให้ทราบว่าปญัหาทกุอย่างกองช่างอยากจะแก้ไข 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มี อย่างที่
ทุกท่านได้ทราบแล้วว่าเทศบาลตำบลบ้านค้อเรางบประมาณมีค่อนข้างน้อย และใน
บางครั้งก็ต้องรองบประมาณที่รัฐจัดสรรมาให้เพียงพอถึงจะดำเนินการได้ ประกอบกับ
งานของกองช่างค่อนข้างหลากหลาย แต่ผมก็รับปากทุกท่านว่าจะทำงานอย่างเต็มทีแ่ละ
สุดความสามารถครับ 

นางสาวบังอร สาราษฎร์  ดิฉันได้ลงพื้นที่หมู่ 3 พบว่ามีปัญหาฝาปิดรอ่งระบายน้ำชำรดุหลายจุด ในการแก้ไขอยากให้
สมาชิกสภา เขต 1   ช่างผู้ดำเนินการลงไปสำรวจเพิ่มเติมจะได้แก้ไขให้ตรงจุดที่มีปัญหาค่ะ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เนื่องจากงบประมาณทีต่ั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 
ประธานสภาเทศบาล ในหมวดค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมของกองช่างมีไม่มาก จากกระทู้สะท้อนใหเ้หน็ความ 

ต้องการของประชาชนในการซ่อมแซมบำรุงรักษายังมีอีกมากที่ยังรอการแก้ไข ดังนั้นใน
ปีงบประมาณหน้า อยากจะให้ท่านผู้บริหารพิจารณาเพิ่มงบในหมวดน้ีให้มากขึ้น 

 3.5 กระทู้ถามท่ี 5 เรื่อง ความคบืหน้าการแก้ไขปญัหาถนนลำเลียงการเกษตร 
จำนวน 35 โครงการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) และปัญหาผู้ประสบ
อุทกภัยบ้านท่าศิลา 

  (โดยนายทักษิณ  บุญสา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นผูต้ั้งกระทู้ถาม) 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอเชิญนายทักษิณ  บุญสา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ซึ่งเป็นผูเ้สนอกระทู้ถาม 
ประธานสภาเทศบาล ได้ซักถามต่อผู้บริหารครับ 

นายทักษิณ...... 
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นายทักษิณ  บุญสา   เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และ
สมาชิกสภา เขต 1   ผู้เข้าร่วมประชุมทกุท่าน ผมขอขอบคุณท่านประธานสภาเป็นอย่างสูงที่บรรจุกระทู้ถามของผม 

ในระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้และขอแสดงความยินดีกับท่านสุรินทร์ นนธิสอน ที่จะได้
เข้ามาทำหน้าที่ร่วมกันในการพัฒนาเทศบาลของเราต่อไป กระทู้ที่ผมเสนอเนื่องจาก
ปัญหาถนนลำเลียงการเกษตรทั้ง 35 โครงการ นั้นล้วนแต่เป็นโครงการที่ประชาชน 
ได้รับความเดือดร้อนและต้องการการแก้ไข เนื่องจากการสัญจรไปมาไม่สะดวกและ
อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ เนื่องจากเป็นโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข ผมจึง
อยากจะสอบถามความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และหากเกิดจาก
งบประมาณมีไม่เพียงพอ สามารถใช้เงินสำรองจ่ายมาแก้ไขได้หรือไม่ครับ   

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เชิญผู้บริหารตอบกระทู้ถามครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายทองม้วน ดอนน้อยหนา่ ผมขอเรียนให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบว่า การนำเงินงบประมาณมาใช้นั้นต้องพิจารณาให้ 
นายกเทศมนตร ี  เป็นไปตามระเบียบระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงนิ  

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เพื่อไม่ให้ขัดต่อระเบียบกฎหมาย ผมและคณะบริหารทราบถึง
สถานการณ์การเงินการคลงัของเทศบาลที่มค่ีอนข้างน้อยในขณะที่ปัญหาความเดือดรอ้น
ของประชาชนที่รอการแก้ไขนั้นมากกว่า ผมและคณะบริหาร ข้าราชการฝ่ายประจำไม่ได้
นิ่งดูดายเลย พยายามหาทุกวิธีทางเพื่อขอรับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเทศบาลของเรายังต้องพัฒนาและปรับปรุงอีกค่อนข้างมาก 

นายทักษิณ  บุญสา   ผมขอช่ืนชมและขอขอบคุณท่านผู้บริหารและทีมงานที่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา
สมาชิกสภา เขต 1   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนครับ   
นายอิทธิพล  ภูเงิน  ทั้ง 35 โครงการผมไดท้ำการสำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายในการแก้ไขไว้แล้วประมาณ  
ผอ.กองช่าง  350,000 บาท เกรดเฉลี่ยแก้ไข 21 โครงการเร่งด่วน ซึ่งกองช่างพร้อมในด้านการประมาณ

การค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเพียงงบประมาณถ้ามีเพียงพอก็สามารถดำเนินการไดเ้ลยครบั 
  3.6 กระทู้ถามท่ี 6 เรื่อง ปัญหาถนนท่ีชำรุดเป็นหลมุเป็นบ่อท้ังถนนคอนกรีต 

ถนนลาดยาง ทุกเส้นภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านค้อ 
  3.6.1 แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
  3.6.2 การแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนของถนนสายหลักท่ีชำรุด ดังนี้ 
    3.6.2.1 ถนนสายกุดแห่ - บา้นหนองนกเขียน 
    3.6.2.2 ถนนสายบ้านหนองงูเหลือมบริเวณสามแยกท่ีเปน็หลุมเป็นบ่อ 
     3.6.2.3 ถนนสายบ้านโคกปา่กุง – หนองทุ่ม 
    3.6.2.4 ถนนสายบ้านนายบุญชู ศรีภูธร - บ้านนายนิรันดร์ โชคบณัฑิต 
  (โดยนายสนิท  พิลามาตย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม) 

นายกลมกฤช...... 
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นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอเชิญนายทักษิณ  บุญสา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ซึ่งเป็นผูเ้สนอกระทู้ถาม 
ประธานสภาเทศบาล ได้ซักถามต่อผู้บริหารครับ 
นายสนิท  พิลามาตย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และ
สมาชิกสภา เขต 1   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากถนนในตำบลบ้านค้อหลายสายมีสภาพที่ชำรุดเป็นหลุม 

เป็นบ่อทัง้ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ผมจึงอยากทราบถึงแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนของถนนสายหลักที่ชำรุดดังนี้ 

    1. ถนนสายกุดแห่ - บ้านหนองนกเขียน 
    2. ถนนสายบ้านหนองงเูหลือมบรเิวณสามแยกที่เป็นหลุมเปน็บ่อ 
     3. ถนนสายบ้านโคกป่ากุง - หนองทุม่ 
    4. ถนนสายบ้านนายบุญชู ศรีภูธร - บ้านนายนิรันดร์ โชคบณัฑิต 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เชิญผู้บริหารตอบกระทู้ถามครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายทองม้วน ดอนน้อยหนา่ สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นอีกปัญหาสำคัญที่ต้องเร่ง 
นายกเทศมนตรี  ดำเนินการ ดังที่ผมได้ตอบกระทู้ที่ 5 ในส่วนของงบประมาณที่เทศบาลตั้งไว้ในการดำเนินการ

แก้ไขปรับปรุงจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดแต่ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กับการจัดสรรงบประมาณที่รัฐส่ง
มาว่าเพียงพอในการดำเนินการหรือไม่ เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านค้อได้รับ
จัดสรรมาค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึงต้องทำทุกวิธีทางในการที่จะขอรับงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก และถนนสายหลักทั้ง 5 สายนั้น กองช่างได้ทำประมาณการไว้เรียบร้อย
แล้วหากมีงบประมาณก็สามารถดำเนินการได้ทันที 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณเสร็จแลว้ 
     - ไม่มี – 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง เสนอใหม่ 

5.1 การกำหนดสมยัประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนด 
      วันเริ่มประชุมสภา สมยัสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ข้อ 11 (2)) 

   - การกำหนดสมัยประชุมสภา สมยัสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565   
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว   ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาลฯ ช้ีแจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  
ประธานสภาเทศบาล   ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดวันเริม่ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2565 
ส.ต.ท. สุภชัย บุญสิมมา  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
เลขานุการสภาฯ   มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม  

ประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภากำหนด และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2554  
ข้อ 11 (2) สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปี 

แต่ละสมัย...... 
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แต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ เสนอและกำหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัย  
ประธานสภาเทศบาล   สามัญประจำปี 2565 ครับ 
นายสามารถ คำโทพล  เรยีนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายสามารถ คำโทพล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
สท. เขต 1  ขอเสนอกำหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้ครับ 
  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  เริ่มวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2565   มีกำหนด 28 วัน 
 สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  เริ่มวันที่ 1 - 30 เมษายน 2565    มีกำหนด 30 วัน 
   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  เริ่มวันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2565      มีกำหนด 30 วัน 
   สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  เริ่มวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2565      มีกำหนด 30 วัน 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว   ขอผู้รับรอง (ผู้รบัรองไม่น้อยกว่า 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล   ผู้รับรอง จำนวน 2 คน ได้แก่ 
   1. นายทักษิณ บุญสา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
   2. นายสนิท พิลามาตย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  มีสมาชิกท่านใดเห็นเปน็อยา่งอื่นหรือไม่ครับ (ไม่มผีู้ใดเสนอเพิ่มเตมิ) 
ประธานสภาเทศบาล  
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก กำหนดสมัยประชุมสภา

สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 ไว้เป็น 4 สมัย ดังนี้ 
  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  เริ่มวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2565   มีกำหนด 28 วัน 
 สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  เริ่มวันที่ 1 - 30 เมษายน 2565    มีกำหนด 30 วัน 
   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  เริ่มวันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2565      มีกำหนด 30 วัน 
   สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  เริ่มวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2565      มีกำหนด 30 วัน 

   - การกำหนดวันเริ่มประชมุสภา สมัยสามญั สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566   
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ เสนอและกำหนดวันเริ่มประชุมสภา สมัย  
ประธานสภาเทศบาล  สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครบั 
นายสามารถ คำโทพล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายสามารถ คำโทพล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
สท. เขต 1  ขอเสนอกำหนดวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เริ่มวันที่ 

1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566  มีกำหนด 28 วัน 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว   ขอผู้รับรอง (ผู้รบัรองไม่น้อยกว่า 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล   ผู้รับรอง จำนวน 2 คน ได้แก่ 
   1. นายทักษิณ บุญสา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
   2. นายสนิท พิลามาตย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 

นายกลมกฤช...... 
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นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  มีสมาชิกท่านใดเห็นเปน็อยา่งอื่นหรือไม่ครับ (ไม่มผีู้ใดเสนอเพิ่มเตมิ) 
ประธานสภาเทศบาล  
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก กำหนดสมัยประชมุสภา

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เริ่มวันท่ี 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 มี
กำหนด 28 วัน 

  5.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ระเบียบวาระที่ 5.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.
ประธานสภาเทศบาล 2565 ขอเชิญท่านเลขานุการสภา ได้ช้ีแจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้ที่ประชุมได้ทราบ 
ส.ต.ท.สุภชัย บุญสิมมา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เลขานุการสภา พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

 ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในงบลงทนุ โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่
ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน หรือโอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

ที่ประชุม  รับทราบ  
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ขอเชิญท่านผู้บริหารแถลงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล  
นายทองม้วน ดอนน้อยหนา่ ระเบียบวาระที่ 5.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ  
นายกเทศมนตร ี  พ.ศ. 2565 

หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕63 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถ่ิน  
  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯดังกล่าว จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบล
บ้านค้อ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 รายการ 
รวมเป็นเงิน 39,300 บาท (สามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้ 

5.2.1 กองคลัง 
โอนลด 

  แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 
ประเภทเงินเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน งบประมาณตั้งไว้ 1,210,305 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,907,885 บาท โอนลด 24,700 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 1,883,185 บาท 
 
 

โอนตั้งจ่าย...... 
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โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน 3 รายการ เปน็เงิน 24,700 บาท ดงันี ้
  (1) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัวๆละ 
6,900 บาท งบประมาณตั้งไว้ 0.00 บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 13,800 บาท 
งบประมาณคงเหลอืหลังโอน 13,800 บาท  
  (2) แผนงานบริหารทั ่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัวๆละ 
4,900 บาท งบประมาณตั้งไว้ 0.00 บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 4,900 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 4,900 บาท 
  (3) แผนงานบริหารทั ่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทค่าคร ุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี ้สำนักงาน จำนวน 3  ตัวๆละ 2,000 บาท 
งบประมาณตั้งไว้ 0.00 บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 6,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 6,000 บาท 

เหตุผล 
 ด้วยกองคลังไม่ไดต้ั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมกระจก 
และเก้าอี้สำนักงานไว้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ขออนุมัติจากสภาโอนงบประมาณรายจ่าย โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/
ว2931 ลงวันที ่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื ่องซักซ้อมแนวทาง การทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อ 3.4  

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ได้แถลงรายละเอียดเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2565 ทกุรายการ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม  ได้ปรึกษาหารือด้วยความละเอียดรอบคอบ และใช้ระยะเวลาพอสมควร  
มติท่ีประชุม มติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ทุกรายการ ด้วยเสียง จำนวน 7 เสยีง  
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  2  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  3  เสียง 

5.2.2 สำนักปลัด 
  โอนลด 
  แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบลงทนุ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 15,000 บาท โอนลด 
14,600 บาท งบประมาณหลังโอน 400.00 บาท  

โอนตั้งจ่าย...... 
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โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ จำนวน 1 รายการ เปน็เงิน 14,600 บาท ดังนี ้ 
  (1) แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทนุ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 11.50 นิ้ว 
จำนวน 2 เครื่องๆละ 7,300 บาท งบประมาณตั้งไว้ 0.00 บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
14,600 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 0.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
14,600 บาท   

เหตุผล 

 ด้วยสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 11.50 นิ้วไว้ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติจากสภาโอนงบประมาณรายจ่าย 
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที ่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
เรื ่องซักซ้อมแนวทาง การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อ 3.4  

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ได้แถลงรายละเอียดเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2565 ทกุรายการ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม  ได้ปรึกษาหารือด้วยความละเอียดรอบคอบ และใช้ระยะเวลาพอสมควร  
มติท่ีประชุม มติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ในการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ตามท่ีเสนอ ด้วยเสียง จำนวน 7 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  3  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  2  เสียง 
 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ อกีหรอืไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่สภาเทศบาล การประชุมสภา

เทศบาลได้ดำเนินการมาครบทุกวาระแล้ว กระผมขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร สมาชิกฯทุก
ท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าฟังการประชุมซึ่งได้ให้เกียรติมาร่วมประชุมฯในวันนี้ 
ขออำนาจสิ ่งศักดิ์สิทธิ ์ทั้งหลายในสากลโลก จงคุ ้มครองป้องกันทุกท่านจงประสบแต่
ความสุขจะนึกจะคิดสิ่งใดที่ถูกที่ควรขอให้สิ่งนั้นจงประสบแด่ท่านครับ กระผมขอปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลฯครับ ขอบคุณครับ 

เลิกประชุมเวลา    ๑5.00   น. 

 
ลงช่ือ...... 
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(ลงช่ือ) ส.ต.ท.   ผู้จดรายงานการประชุม 
          (สุภชัย  บุญสิมมา) 
         เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ 

 
 
 
 คณะกรรมการสามญัประจำสภา ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อฉบับนี้แล้ว เห็นว่า
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เปน็หลักฐาน 
 
 
          (ลงช่ือ)             ประธานกรรมการ 
                       (นายสามารถ  คำโทพล) 

                สมาชิกสภาเทศบาล 

 

 
          (ลงช่ือ)             กรรมการ 
                        (นายสนิท  พิลามาตย์) 

                สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 

          (ลงช่ือ)             กรรมการและเลขานุการ 
                        (นายประเสริฐ  เขาคำ) 

                สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 
 
 
 

          (ลงช่ือ)             ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
                      (นายกลมกฤช  ปัชชาเขียว) 

        ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ 
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นายมานะ บุญสม เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายมานะ บุญสม 
สมาชิกสภา เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตามทีท่่านผูบ้รหิารได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนของการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ เลื่อยโซ่ยนต์ ของแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
นั้น ผมเห็นว่าเลื่อยที่จะจดัซื้อมีขนาดเล็ก ไม่สามารถตัดไม้ขนาดใหญ่ได้ แต่หากจัดซื้อเลื่อย
โซ่ยนต์ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้จะสามารถตัดไม้ได้ทั้งไม้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่โดยการเปลี่ยน
สลับบาร์ของเลื่อยได้ 

นายสุพจน์  โนนทิง เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายสุพจน์  โนนทิง 
สมาชิกสภา เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมเห็นด้วยกับท่านมานะ บุญสม และขอแนะนำให้ซือ้เลือ่ยขนาด 

กลางจะดกีว่า 
 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง เสนอใหม่ 
   5.1 การคัดเลือกคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบา้นค้อ 
   5.1.1 การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านค้อ 

 (ที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล และสภาเทศบาลคัดเลือก จำนวน 3 คน) 
5.1.2 การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล   

           ตำบลบา้นค้อ  
(ที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล และสภาเทศบาลคัดเลือก จำนวน 3 คน) 



- 19 - 
 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ขอเชิญท่านผู้บริหารแถลงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล  
นายทองม้วน ดอนน้อยหนา่  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และท่านผู้มี
นายกเทศมนตร ี  เกียรตทิุกท่าน 

หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 8(3) ข้อ 28(1) แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 5 
ข้อ 11 กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ส่วนหนึ่งต้องมาจากสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการคัดเลอืกจากสภา
เทศบาล ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
 

เหตผุล….. 
เหตุผล 

เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาเทศบาลตำบลบา้นค้อ ให้ดำรง
ตำแหน่งเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านค้อ ที่ 469/2561 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านค้อ ลำดับที่ 3,4,5 และ คำสั่ง
เทศบาลตำบลบ้านค้อ ที่ 472/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ลำดับที่ 1,2,3 ได้พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของสภาเทศบาล
ตำบลบ้านค้อ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลตำบลบา้นค้อเปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบั
ที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงเสนอสภาเทศบาลเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถ่ินฯ ดังนี้     
5.1.1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านคอ้  
ที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลและสภาเทศบาลคัดเลือก จำนวน 3 คน โดยมีอำนาจหน้าที่ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ข้อ 10 ดังนี้ 
 ๑. กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน  โดยพิจารณาจาก 

๑.๑ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ
ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผงัเมอืง 

๑.๒ ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
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๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการ
ในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๑.๔ กรอบ นโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด 

๑.๕ นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินที่แถลงตอ่สภาท้องถ่ิน 
๑.๖ แผนชุมชน 
ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้คำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถ่ิน

และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย 
๒. ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดทำร่างแผนพัฒนา  
3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน 
4. ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของานตามข้อ 19 (2) 

5. พิจารณา…. 
5. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
6. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื ่อช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 

5.1.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
  ที่ที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลและสภาเทศบาลคัดเลือก จำนวน 3 คน โดยมีอำนาจหน้าที่
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
  ท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ข้อ 29 ดังนี ้

 ๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

  ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
  ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
  ทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
  ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัตงิานตามที่เห็นสมควร 
ที่ประชุม  รับทราบ  

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ก่อนจะดำเนินการต่อไปขอเชิญท่านเลขานุการสภา ได้ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประธานสภาเทศบาล ให้ที่ประชุมได้ทราบ 
ส.ต.ท.สุภชัย บุญสิมมา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภา แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
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   ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถ่ินมีจำนวน

ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
   ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ ่นมีอำนาจเลือก

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถ่ินชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถ่ิน ดังนี้ 

    (1) คณะกรรมการสามญัประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบญัญัต ิ
    (4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามทีส่ภาท้องถ่ินเห็นสมควร 
   ถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคนอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน แล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถ่ินเพื่อพิจารณา 

 
ส.ต.ท.สุภชัย….. 

ส.ต.ท.สุภชัย บุญสิมมา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภา แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
   ข้อ 107  ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน ให้สมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอชื ่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี
ผู้รับรอง 

   การเสนอช่ือใหเ้สนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น 
และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ต่อไปจะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการทั้งสองชุด โดยพจิารณาคัดเลอืกทลีะชุด ดังนี ้
ประธานสภาเทศบาล 
 5.1.1 การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านค้อ จำนวน 3 คน  

-  การเลอืกคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินเทศบาลตำบลบ้านค้อ  คนที่ 1  
นายทักษิณ  บุญสา ผมขอเสนอ นายถนอมมิตร มูลสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการ
สมาชิกสภา เขต 1 พัฒนาท้องถ่ินฯ ครับ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว   ขอผู้รับรอง (ผู้รบัรองไม่น้อยกว่า 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รบัรอง จำนวน 2 คน ได้แก่ 
  1. นายประเสริฐ  เขาคำ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
  2. นายสนิท  พิลามาตย์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
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นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอช่ือเพิม่เตมิอกีหรอืไม่ ประธานสภาเทศบาลฯ นบั 1-2-3   
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มีผู้ใดเสนอช่ือเพิ่มเติม)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือก นายถนอมมิตร 
มูลสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เปน็คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ คนท่ี 1 
- การเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลตำบลบ้านค้อ  คนที่ 2  

นายสุพจน์  โนนทิง ผมขอเสนอ นายมานะ  บุญสม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภา เขต 2 ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 ครับ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว   ขอผู้รับรอง (ผู้รบัรองไม่น้อยกว่า 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รบัรอง จำนวน 2 คน ได้แก่ 
  1. นายบรรดล  โรจนโญธิน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
  2. นางสาวบังอร  สาราษฎร์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอช่ือเพิม่เตมิอกีหรอืไม่ ประธานสภาเทศบาลฯ นบั 1-2-3   
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มีผู้ใดเสนอช่ือเพิ่มเติม)  

มติที่ประชุม….. 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือก นายมานะ บุญสม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ คนท่ี 2 

- การเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลตำบลบ้านค้อ  คนที่ 3    
นายสามารถ  คำโทพล ผมขอเสนอ นายสมศักดิ์  ทบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภา เขต 1 พัฒนาท้องถ่ินฯ ครับ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ขอผู้รับรอง (ผู้รบัรองไม่น้อยกว่า 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รบัรอง จำนวน 2 คน ได้แก่ 
  1. นายสพุจน์  โนนทิง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
  2. นายสนิท  พิลามาตย์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอช่ือเพิม่เตมิอกีหรอืไม่ ประธานสภาเทศบาลฯ นบั 1-2-3   
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มีผู้ใดเสนอช่ือเพิ่มเติม)  
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือก นายสมศักด์ิ  

ทบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เปน็คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ คนท่ี 3 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  สรุปมติท่ีประชุมสภา ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านค้อ 
จำนวน 3 คน ดังนี ้

  1. นายถนอมมิตร มูลสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  2. นายมานะ บุญสม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  3. นายสมศักด์ิ  ทบแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
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  5.1.2 การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  

  จำนวน 3 คน  
-  การเลอืกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 1  

นายสามารถ  คำโทพล ผมขอเสนอ นายสพุจน์  โนนทิง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการ  
สมาชิกสภา เขต 1 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครับ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว   ขอผู้รับรอง (ผู้รบัรองไม่น้อยกว่า 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รบัรอง จำนวน 2 คน ได้แก่ 
  1. นายบรรดล  โรจนโญธิน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
  2. นางสาวสปุราณี  มูลสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอช่ือเพิม่เตมิอกีหรอืไม่ ประธานสภาเทศบาลฯ นบั 1-2-3   
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มีผู้ใดเสนอช่ือเพิ่มเติม)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือก นายสุพจน์  
โนนทิง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล  คนท่ี 1 

การเลือก….. 

- การเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล คนที่ 2  
นายสุพจน์  โนนทิง ผมขอเสนอ นางสาวบังอร  สาราษฎร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการ  
สมาชิกสภา เขต 2 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครับ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว   ขอผู้รับรอง (ผู้รบัรองไม่น้อยกว่า 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รบัรอง จำนวน 2 คน ได้แก่ 
  1. นายมานะ  บุญสม สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
  2. นายสมศักดิ์  ทบแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอช่ือเพิม่เตมิอกีหรอืไม่ ประธานสภาเทศบาลฯ นบั 1-2-3   
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มีผู้ใดเสนอช่ือเพิ่มเติม)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือก นางสาวบังอร  
สาราษฎร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล  คนท่ี 2 

- การเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล คนที่ 3  
นายทักษิณ  บุญสา ผมขอเสนอ นายบรรดล  โรจนโญธิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการ  
สมาชิกสภา เขต 1 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครับ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว   ขอผู้รับรอง (ผู้รบัรองไม่น้อยกว่า 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รบัรอง จำนวน 2 คน ได้แก่ 
  1. นายประเสริญ  เขาคำ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
  2. นายสุพจน์  โนนทิง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
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นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอช่ือเพิม่เตมิอกีหรอืไม่ ประธานสภาเทศบาลฯ นบั 1-2-3   
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มีผู้ใดเสนอช่ือเพิ่มเติม)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือก นายบรรดล    
โรจนโญธิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาเทศบาล  คนท่ี 3 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  สรุปมติท่ีประชุมสภา ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 3 คน ดังนี ้

  1. นายสุพจน์  โนนทิง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  2. นางสาวบังอร  สาราษฎร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  3. นายบรรดล  โรจนโญธิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 
 
 

5.2 การคัดเลือก….. 
   5.2 การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสขุภาพเทศบาลตำบลบา้นค้อ 
    จำนวน 2 คน 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ขอเชิญท่านผูบ้รหิารแถลงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทองม้วน ดอนน้อยหนา่ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และท่านผู้มี
นายกเทศมนตร ี  เกียรตทิุกท่าน 

หลักการ 

 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ 12(3) กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนหลกัประกัน
สุขภาพ ส่วนหนึ่งต้องมาจากสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาเทศบาล 
จำนวน 2 คน โดยให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้ง 

เหตุผล 
 เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รบัการคัดเลอืกจากสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ ให้ดำรง
ตำแหน่งเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านค้อ 
ตามตามคำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านค้อ ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านค้อ ลำดับที่ 13,14 ได้
หมดวาระและพ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ เมือ่วันที่ 31 
มกราคม 2564 แล้วนั้น เพื่อใหก้ารดำเนินงานเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
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สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงเสนอสภา
เทศบาลเพือ่คัดเลือกคณะกรรมการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านค้อ 
จำนวน 2 คน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ลำดับถัดไปผมขอใหส้มาชิกสภาเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัตหิน้าทีเ่ปน็
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพเทศบาลตำบลบ้านค้อ ครบั 

- การเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านค้อ คนที่ 1  
นายบรรดล  โรจนโญธิน ผมขอเสนอ นางสาวสุปราณี  มูลสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการ  
สมาชิกสภา เขต 2 กองทนุหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบา้นค้อ  
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอผู้รบัรอง (ผูร้ับรองไม่น้อยกว่า 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รบัรอง จำนวน 2 คน ได้แก่ 
  1. นายสามารถ คำโทพล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
  2. นายประเสริฐ  เขาคำ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

นายกลมกฤช….. 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอช่ือเพิม่เตมิอกีหรอืไม่ ประธานสภาเทศบาลฯ นบั 1-2-3   
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มีผู้ใดเสนอช่ือเพิ่มเติม)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือก นางสาวสุปราณี  
มูลสวุรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกนัสขุภาพ
เทศบาลตำบลบา้นค้อ คนท่ี 1 

- การเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านค้อ คนที่ 2  
นายสนิท  พิลามาตย ์ ผมขอเสนอ นายทักษิณ  บุญสา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการกองทุน 
สมาชิกสภา เขต 1 หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านค้อ  
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอผู้รบัรอง (ผูร้ับรองไม่น้อยกว่า 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รบัรอง จำนวน 2 คน ได้แก่ 
  1. นายสมศักดิ์  ทบแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
  2. นายสุพจน์  โนนทิง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอช่ือเพิม่เตมิอกีหรอืไม่ ประธานสภาเทศบาลฯ นบั 1-2-3   
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มีผู้ใดเสนอช่ือเพิ่มเติม)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบา้นค้อ มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉนัท์เลือก นายทักษณิ บุญสา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เปน็คณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพเทศบาล
ตำบลบ้านค้อ คนท่ี 2 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  สรุปมติท่ีประชุมสภา ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกนัสขุภาพ
เทศบาลตำบลบา้นค้อ จำนวน 2 คน ดังนี ้
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  1. นางสาวสุปราณี  มลูสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  2. นายทักษณิ  บุญสา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 


